

ที่ ปก.580433

วันที่ 30 ธันวาคม 2558

เรื่อง การกำหนดช่องทางการรับเงินจากลูกค้าแบบ Bill Payment

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่องทางการรับเงินจากลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเรื่องการรับเงินจากลูกค้าบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์เป็นไปอย่างเหมาะสมและให้ทราบว่าบริษัทหลักทรัพย์ได้รับเงินมาเพื่อลูกค้ารายใดตั้งแต่ขั้นตอนการโอนเงินจากธนาคารเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงนั้น ทางบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทฯ) จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ท่านโอนเงินเพื่อฝากเข้าเป็นหลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ และซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) หรือธุรกรรมอื่นใดกับบริษัทฯ **ผ่านธนาคารกรุงเทพ, กสิกรไทย, กรุงไทย, ทหารไทย, กรุงศรีอยุธยา, ธนชาติ, ยูโอบี** นั้น บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับทางธนาคารดังกล่าว ให้การฝากเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ เป็นแนวทางเดียวกัน โดยกำหนดให้ลูกค้าต้องใช้บริการ Bill Payment กับทุกธนาคาร และต้องระบุข้อมูลในแบบฟอร์ม Bill Payment ดังนี้

- 1.รหัสบริษัท (Company Code) ให้ ระบุรหัสบริษัทของ SCBS
- 2.ชื่อลูกค้า /Customer Nameให้ ระบุชื่อและนามสกุลของลูกค้า
- 3.รหัสอ้างอิง 1/Ref.1 ให้ ระบุเลขที่บัญชีลูกค้าที่มีกับ SCBS 7 หลัก
- 4.รหัสอ้างอิง 2/Ref.2 ให้ระบุเลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว/เลขทะเบียนบริษัท (ที่ให้ไว้กับบริษัทฯ)

ทั้งนี้การระบุข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วนจะทำให้ทางบริษัทฯนำเงินฝากเข้าบัญชีของท่านได้ถูกต้องและเพิ่มอำนาจซื้อให้กับท่านหลังจากได้รับเอกสารหลักฐานการโอนเงิน(Bill Payment slip) จากท่าน โดยไม่ต้องรับการยืนยันดังที่เคยปฏิบัติมาก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามกรณีข้อมูลใน Bill Payment ที่บริษัทฯได้รับจากท่าน/ธนาคารไม่ถูกต้อง ครบถ้วนบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันจากท่านดังที่เคยปฏิบัติมาก่อน

บริษัทฯขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือของท่านในการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด **ทั้งนี้ท่านสามารถ Download แบบฟอร์ม Bill Payment ซึ่งมีข้อมูลรหัสบริษัทเพื่อใช้ในการโอนเงินได้ที่ [www.scbsonline.com](http://www.scbsonline.com) และดำเนินการตามที่กล่าวข้างต้นได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป**

**\*\*หากท่านทำธุรกรรมฝากเงินดังกล่าว ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ขั้นตอนและการดำเนินการกับบริษัทฯ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง\*\***

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

ฝ่ายชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

โทร. 0-2949-1202 , 0-2949-1206,0-2949-1235